

โรงกำจัดขยะที่บ่อวิน

นำร่องเพื่อสิ่งแวดล้อม

ชลบุรี/ นายประเสริฐ ตปนิยางกูร รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า หลังจากที่ภาวะเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยตัว ก็ส่งผลให้เกิดขยะอุตสาหกรรมที่ต้องกำจัดมากถึง 5 ล้านตันต่อปี ซึ่งบางส่วนก็เป็นขยะมีพิษและอาจจะปนไปกับขยะทั่วๆ ไปที่มาจากบ้านเรือนผ่านไปยังเทศบาลผู้มีหน้าที่กำจัดขยะ และก็มีโรงงานบางแห่งที่จงใจละเมิดกฎหมายทิ้งขยะอุตสาหกรรมให้กับเทศบาลจัดการ เนื่องจากมีต้นทุนที่ถูกกว่าเพราะราคาประมาณ 1,000 บาทต่อตัน ขณะที่บริษัทรับกำจัดขยะคิดค่าบริการประมาณคันละ 1,000 บาท เนื่องจากการกำจัดขยะอุตสาหกรรมแบบครบวงจรต้องใช้ต้นทุนสูง จึงมีขยะอุตสาหกรรมเข้าระบบการกำจัดที่ถูกต้องเพียง 2 ล้านตันต่อปี ซึ่งน่าเป็นห่วงหากมีการนำขยะจากชุมชนไปปะปนกับขยะจากโรงงาน อาจจะเป็นอันตรายต่อชุมชน และก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากขยะไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี

ดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมจึงใช้พระราชบัญญัติโรงงานประกาศกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ.2540 ควบคุมดูแลวัสดุที่ใช้แล้วที่มีอันตรายจากทุกโรงงาน และกฎกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2541 เพื่อควบคุมดูแลขยะที่เป็นอันตรายจากโรงงาน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมนี้ โดยจะเข้มงวดขยะจากโรงงานให้นำขยะเข้าสู่ระบบ ทั้งนี้เพื่อกำจัดขยะจากการผลิตให้ถูกต้อง โดยจะเข้มงวดให้โรงงานที่มีวัสดุใช้แล้วและขยะอุตสาหกรรมให้ทำตามกฎหมายที่ระบุว่า จะส่งขยะอุตสาหกรรมให้กับโรงงานกำจัดขยะอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานฯ เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 70 โรงงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานฯ

ด้าน นายจอห์น แอลแฮมมิลตัน ผู้จัดการทั่วไป บริษัทอีสเทิร์น ซีบอร์ดเอเนไวรอนเม้นทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.บ่อวิน จ.ชลบุรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีลูกค้าที่ใช้บริการกำจัดของเสียจากบริษัทมีประมาณ 70% เป็นลูกค้าต่างชาติที่ได้รับมาตรฐานระบบ ISO 10004 ซึ่งต้องกำจัดของเสียกับโรงงานที่ได้มาตรฐาน ขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทย ส่วนใหญ่ยังใช้บริการกำจัดขยะกับเทศบาล ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทใน 3 ปีที่ผ่านมาอยู่ในภาวะขาดทุน เพราะมีผู้เข้ามาใช้บริการเพียงปีละ 200-300 ตัน อย่างไรก็ตาม โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งมีแนวโน้มตื่นตัวให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และเข้ามาใช้บริการกำจัดขยะกับบริษัทเพิ่มมากขึ้น ปีนี้จึงตั้งเป้าให้มีผู้มาใช้บริการเฉลี่ยวันละ 500 ตัน จากเดิมที่เฉลี่ยอยู่วันละ 300 ตัน ซึ่งจะทำให้บริษัทเริ่มมีกำไรในปีที่ 4 ซึ่งปีนี้บริษัทมีแผนขยายการลงทุนเพิ่มในจ.สงขลา เพื่อเป็นโรงพักและขนถ่ายขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมในภาคใต้มูลค่า 30 ล้านบาท และร่วมทุนกับญี่ปุ่นทำเตาเผาขยะที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูมูลค่า 300 ล้านบาท